



BIÊN BẢN CHÍNH THỨC CỦA CUỘC HỌP KẾT HỢP VỚI ỦY BAN HỌC CHÁNH BOSTON

Ngày 1/11/2023

Ủy ban học chánh Boston đã tổ chức một buổi họp kết hợp vào ngày 1 tháng 11 năm 2023 lúc 6 giờ tối tại Bruce C. Bolling Municipal Building, 2300 Washington Street, Phòng Ủy ban học chánh, Roxbury, Massachusetts. Cuộc họp cũng được phát sóng trực tiếp trên [Boston City TV](#) và trên Zoom. Để biết thêm thông tin về bất kỳ hạng mục nào được liệt kê bên dưới, vui lòng truy cập bostonpublicschools.org/schoolcommittee, gửi email tới esullivan3@bostonpublicschools.org hoặc gọi cho Văn phòng Ủy ban học chánh Boston theo số (617) 635-9014.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Ủy ban học chánh có mặt: Chủ tịch Jeri Robinson; Phó Chủ tịch Michael D. O'Neill; Chantal Lima Barbosa; Rafaela Polanco Garcia; và Đại diện học sinh Diego Mehta.

Các thành viên Ủy ban học chánh vắng mặt: Stephen Alkins; Brandon Cardet-Hernandez; và Quoc Tran.

CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC TRÌNH BÀY

Chương trình họp

Biên bản cuộc họp: Ngày 18/10/2023

Bản ghi nhớ Tóm tắt chính sách tuyển sinh của Trường thi tuyển

Tổng các khoản tài trợ được phê duyệt 3.205.595,38\$

Bản ghi nhớ Cập nhật của Văn phòng nguồn nhân lực

Báo cáo tác động công bằng của Cập nhật thường niên về Đa dạng lực lượng lao động & tuyển dụng

Bài trình bày PowerPoint về Cập nhật hàng năm về Đa dạng lực lượng lao động và tuyển dụng của Văn phòng Nguồn nhân lực, Văn phòng Tuyển dụng, bồi dưỡng và đa dạng

Cuộc họp kết hợp của Ủy ban học chánh Boston

Bruce C. Bolling Municipal Building
2300 Washington Street
Phòng Ủy ban học chánh
Roxbury, MA 02119

Ngày 01/11/ 2023

TUYÊN BỐ BẮT ĐẦU CUỘC HỌP

Chủ tịch Jeri Robinson tuyên bố bắt đầu cuộc họp và khởi xướng tuyên thệ trung thành. Bà nói rằng cuộc họp tối nay sẽ được phát sóng trực tiếp trên Boston City TV và trên Zoom. Cũng sẽ được phát sóng lại và video sẽ được đăng tại bostonpublicschools.org/schoolcommittee và trên YouTube. Bà thông báo rằng sẽ có dịch vụ phiên dịch đồng thời trực tuyến bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Haiti Creole, tiếng Cabo Verde, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL). Các tài liệu đã dịch của cuộc họp được đăng tại bostonpublicschools.org/schoolcommittee trước khi bắt đầu họp.

PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đã phê duyệt – Ủy ban đã nhất trí thông qua biên bản cuộc họp Ủy ban học chánh ngày 18 tháng 10 năm 2023.

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC HỌC KHU

Như được chuẩn bị để giao.

Cảm ơn Chủ tịch Robinson và chúc buổi tối tốt lành. Tôi muốn bắt đầu Báo cáo của mình ở sự việc từ chức của một số thành viên thuộc Nhóm chuyên trách Học sinh Anh ngữ - hay EL - ngày hôm qua. Đầu tiên, thay mặt khu học chánh, tôi xin cảm ơn các thành viên vì những năm phục vụ của họ và đánh giá cao sự ủng hộ sâu sắc của họ đối với học sinh đa ngôn ngữ của Boston. Thứ hai, tôi muốn thừa nhận rằng hiện trạng là không phù hợp với các học sinh đa ngôn ngữ của chúng ta dựa trên dữ liệu hàng thập kỷ và hướng dẫn của DESE. Chúng tôi biết từ kết quả MCAS gần đây nhất rằng các học sinh đa ngôn ngữ có khả năng đọc đúng với cấp lớp của các em kém hơn 5 lần bình thường. Dữ liệu rất rõ ràng: chúng ta phải thay đổi cách phục vụ học sinh đa ngôn ngữ của mình.

Khu học chánh cam kết áp dụng các phương pháp hòa nhập để học sinh đa ngôn ngữ có thể tiếp cận với sự hỗ trợ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, đồng thời nhận được các dịch vụ ESL cần thiết và tham gia học tập với các bạn cùng lứa. Kế hoạch giáo dục hòa nhập của chúng tôi kêu gọi khu học chánh chuyển đổi các phương pháp hiện tại là cách ly học sinh đa ngôn ngữ sang các phương pháp phù hợp với định nghĩa SEI của DESE. DESE định nghĩa lớp học SEI là “*lớp học có ít nhất một học sinh EL, trong đó các nhà giáo dục được SEI chứng thực, được cấp phép về nội dung hướng dẫn giảng dạy để EL có thể tham gia thiết thực vào nội dung cấp lớp và phát triển ngôn ngữ học thuật theo từng môn học cụ thể.*” Chúng tôi cam kết sẽ làm tốt hơn cho học sinh của mình và hợp tác với cộng đồng để thúc đẩy công việc này. Vì Nhóm chuyên trách là cơ quan

Cuộc họp kết hợp của Ủy ban học chánh Boston

Bruce C. Bolling Municipal Building
2300 Washington Street
Phòng Ủy ban học chánh
Roxbury, MA 02119

Ngày 01/11/ 2023

chính thức của Ủy ban học chánh nên tôi biết Chủ tịch đang làm việc với các nhân viên để tìm ra các bước tiếp theo cho Nhóm chuyên trách EL.

Tôi cũng muốn theo dõi yêu cầu cung cấp thông tin về quy trình dẫn đến chính sách tuyển sinh các trường thi tuyển hiện hành. Hôm nay quý vị đã nhận được một bản ghi nhớ chi tiết giải thích cách phát triển chính sách, bao gồm cả việc phân phối điểm bổ sung. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả các thành viên và công chúng đều có bối cảnh lịch sử và cơ sở lý luận cho các quyết định và đề xuất chính sách do Nhóm chuyên trách về Tuyển sinh của Trường thi tuyển đưa ra và sau đó được cơ quan này phê duyệt.

Bản ghi nhớ bao gồm bốn lĩnh vực chính:

- Đánh giá các cuộc thảo luận của nhóm chuyên trách từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2021 và lý do đưa ra các khuyến nghị cụ thể
- Thời hạn dành cho công chúng và Ủy ban học chánh về quy trình tuyển sinh, bao gồm cả thời điểm Ủy ban học chánh sẽ nhận được thông tin cập nhật bổ sung
- Trả lời các câu hỏi cụ thể trong các cuộc họp ngày 4 tháng 10 và ngày 18 tháng 10 của thành viên ủy ban
- Những cân nhắc khác cho các khuyến nghị tiềm năng

Bản ghi nhớ được đăng công khai trên [trang web của Ủy ban học chánh](#).

Vui lòng tham gia cùng chúng tôi tại Văn phòng Tiến bộ gia đình và cộng đồng BPS - hay OFCA - mở cửa vào thứ sáu tuần này, ngày 3 tháng 11 từ 4 giờ chiều - 7 giờ tối tại Bolling Building nằm ở 2300 Washington Street tại Nubian Square. Hãy tham gia cùng các trường hội phụ huynh của khu học chánh và con cái của họ để tìm hiểu thêm về công việc của OFCA cũng như các nguồn lực sẵn có dành cho các gia đình BPS. Quý vị nên đăng ký trước. Xem thêm thông tin tại bostonpublicschools.org.

Tôi muốn chia sẻ một số tin tức tuyệt vời về một nghiên cứu mới được thực hiện với đối tác lâu năm của BPS - chương trình Tranh luận sau giờ học. Nghiên cứu này được công bố vào tuần trước trên tạp chí *Phân tích chính sách và đánh giá giáo dục*, một tạp chí được bình duyệt của Hiệp hội nghiên cứu giáo dục Hoa Kỳ. Nghiên cứu cho thấy rằng việc tham gia chương trình có liên quan đến sự cải thiện về thành tích ELA và tăng khả năng học sinh tốt nghiệp trung học và đăng ký vào giáo dục sau trung học. Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu từ Boston Debate League, BPS, BPS và National Student Clearinghouse dành cho học sinh theo học tại BPS trong khoảng thời gian 10 năm - Năm học 2007- 2008 đến 2017 - 2018. Có hơn 3.500 học sinh đã tham gia Boston Debate League trong thời gian đó. Boston Debate League đã là đối tác của BPS trong gần 20 năm và phục vụ gần 700 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông hàng năm thông qua chương trình tranh luận và chương trình Giải quyết dành cho nam thanh niên da đen và

Cuộc họp kết hợp của Ủy ban học chánh Boston

Bruce C. Bolling Municipal Building
2300 Washington Street
Phòng Ủy ban học chánh
Roxbury, MA 02119

Ngày 01/11/ 2023

Latinh. Họ cũng hỗ trợ công việc của giáo viên bằng cách cung cấp huấn luyện giảng dạy và phát triển chuyên môn.

Các học sinh và nhân viên tại New Mission High School - và các học sinh cuối cấp của Boston Community Leadership Academy - đã có chuyên thăm bất ngờ tại Hyde Park vào đầu tuần này từ cầu thủ Jayson Tatum của Celtics, người đã nói chuyện với các học sinh về việc làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Cảm ơn Thị trưởng Wu và đội ngũ của bà đã tổ chức sự kiện đặc biệt này.

Xin chúc mừng huấn luyện viên Kevin Gadson của O'Bryant High School đã được chọn là Huấn luyện viên bóng đá của tuần của trường New England Patriots High School. Để vinh danh huấn luyện viên trưởng Gadson, gia đình Kraft và New England Patriot Charitable Foundation đã quyên góp \$1,000 đô la cho chương trình bóng đá O'B. Xin chúc mừng Huấn luyện viên Gadson và O'B Tigers.

Tôi muốn kết thúc tuần này bằng lời chúc mừng tới Nhà vô địch City League mới nhất của chúng ta!

- Madison Park Cardinals - Nhà vô địch bóng chuyên City League năm 2023
- Và The Dragons - cả hai đội bóng đá nam và nữ của Boston Latin Academy đều được vinh danh là Nhà vô địch bóng đá City League năm 2023

Cuối đêm nay, Giám đốc Nguồn nhân lực Francesse Canty và Rashaun Martin, quyền giám đốc điều hành của Các chương trình giữ chân, bồi dưỡng và đa dạng, sẽ trình bày bản cập nhật hàng năm về tuyển dụng BPS và sự đa dạng của lực lượng lao động. Tôi xin được kết thúc Báo cáo của Tổng giám đốc học khu - xin mời bà Chủ tịch.

Chủ tịch Robinson cảm ơn Nhóm chuyên trách EL vì sự phục vụ và cam kết của họ đối với học sinh BPS và chính thức chấp nhận đơn từ chức của họ. Bà lặp lại nhận xét của Tổng giám đốc học khu rằng BPS phải hoạt động khác biệt để phục vụ học sinh đa ngôn ngữ tốt hơn. Bà cho biết Tổng giám đốc học khu đã vạch ra lộ trình đặt nhu cầu và lợi ích tốt nhất của học sinh lên hàng đầu, đồng thời đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của tiểu bang và liên bang với các quy định của DESE và Thỏa thuận khắc phục các lỗi không tuân thủ với Bộ tư pháp Hoa Kỳ. Bà bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng giám đốc học khu và nhóm của bà đang làm việc chu đáo để thay đổi các hoạt động của khu học chánh theo cách có thể hỗ trợ học sinh và gia đình của chúng ta tốt hơn. Trong những ngày tới, Chủ tịch sẽ gặp nhân viên và thành viên Ủy ban học chánh để xác định các bước tiếp theo cho Nhóm chuyên trách EL. Bà kết thúc phần bình luận của mình bằng cách tái khẳng định cam kết giúp đỡ tất cả học sinh thành công.

Cuộc họp kết hợp của Ủy ban học chánh Boston

Bruce C. Bolling Municipal Building
2300 Washington Street
Phòng Ủy ban học chánh
Roxbury, MA 02119

Ngày 01/11/ 2023

Ông O'Neill chúc mừng nhà vô địch City League của BPS. Ông O'Neill cho biết ông rất mong được xem lại bản ghi nhớ về chính sách tuyển sinh của các trường thi tuyển. Ông nói rằng việc chia sẻ bối cảnh lịch sử trong công tác sửa đổi chính sách do Nhóm chuyên trách về tuyển sinh của các trường thi tuyển thực hiện sẽ rất quan trọng khi Ủy ban xem xét các khuyến nghị tiềm năng. Ông nói rằng ông đặc biệt quan tâm đến việc xem xét dữ liệu cho thấy sự khác biệt về điểm tổng hợp giữa các trường có Tiêu đề I và các trường không có Tiêu đề I cả về tổng thể và theo cấp bậc. Tổng giám đốc học khu xác nhận rằng bản ghi nhớ bao gồm dữ liệu được yêu cầu cũng như một loạt câu hỏi cần xem xét liên quan đến tuyển sinh vào các trường thi tuyển. Bà nói rằng bà và nhóm của mình không thay đổi suy nghĩ về chính sách dựa trên dữ liệu trong một năm nhưng tái khẳng định rằng họ sẽ tiếp tục cập nhật cho Ủy ban khi họ tìm kiếm các mẫu dữ liệu.

Ông O'Neill cho rằng ở những nơi mà khu học chánh đưa ra giả thuyết và hiện đã có một số dữ liệu, có thể có cơ hội xem xét chính sách kỹ hơn. Tổng giám đốc học khu xác nhận với ông O'Neill rằng Kế hoạch giáo dục hòa nhập của BPS phù hợp với hướng dẫn của DESE. Bà cho biết DESE đã thông báo cho BPS rằng họ chưa áp dụng định nghĩa về Học tập tiếng Anh kết hợp (SEI) một cách thích hợp. DESE đã nói với khu học chánh một cách rất rõ ràng rằng họ không nên tách biệt học sinh đa ngôn ngữ mà nên cho các em cơ hội tiếp cận với những người bạn cùng lớp nói tiếng Anh và lượng giảng dạy ESL phù hợp. BPS sẽ tiếp tục cung cấp chương trình cho những học sinh mới và Học sinh có giáo dục chính quy bị giới hạn hoặc gián đoạn (SLIFE) khi các em bắt đầu học tiếng Anh.

Tổng giám đốc học khu xác nhận với bà Robinson rằng gia đình của học sinh có IEP sẽ gặp các nhà giáo dục và nhân viên trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Bà cho biết đó là một quy trình nhóm nhằm thúc đẩy việc xác định các dịch vụ. Bà cho biết mặc dù mô hình sẽ thay đổi nhưng sẽ không có sự gián đoạn đối với các dịch vụ dành cho học sinh đa ngôn ngữ

Đã phê duyệt - Ủy ban đã phê duyệt Báo cáo của Tổng giám đốc học khu với sự đồng ý hoàn toàn.

BÌNH LUẬN CHUNG CỦA CÔNG CHÚNG

John Mudd, là cư dân Cambridge và thuộc ban vận động, đã chứng thực về Nhóm chuyên trách EL và Kế hoạch giáo dục hòa nhập của khu học chánh.

Sarah Harold, cư dân West Roxbury và phụ huynh học sinh của Kilmer và Mozart, đã chứng thực về các dịch vụ đền bù cho giáo dục đặc biệt.

Karen Kane, cư dân Roslindale và thủ thư của BCLA/McCormack School, đã chứng thực về những lo ngại đối với cơ sở Dorchester của trường.

Paula Grillo, cư dân Roslindale và giáo viên của BCLA/McCormack School, đã chứng thực về những lo ngại đối với cơ sở Dorchester của trường.

Cuộc họp kết hợp của Ủy ban học chánh Boston

Bruce C. Bolling Municipal Building
2300 Washington Street
Phòng Ủy ban học chánh
Roxbury, MA 02119

Ngày 01/11/ 2023

Mike Heichman, cư dân Dorchester và thành viên Liên minh công bằng giáo dục Boston, đã chứng thực về các quy trình nhận xét công khai của Ủy ban, học sinh đa ngôn ngữ và chương trình Excellence for All.

Edith Bazile, là cư dân Hyde Park và thuộc Ban vận động người da đen vì giáo dục xuất sắc, đã chứng thực về Kế hoạch giáo dục hòa nhập của BPS.

Những người sau đây đã chứng thực những lo ngại về chính sách tuyển sinh hiện hành của các trường thi tuyển:

- Mano Katsompenakis, cư dân Charlestown và là phụ huynh học sinh của Eliot K-8 và O'Bryant School of Math and Science.
- Deirdre Manning, là cư dân Dorchester và phụ huynh học sinh trường Murphy School K-8 School
- Kathleen Chardavoyne, cư dân Charlestown và phụ huynh học sinh của Eliot K-8 School

CHỨC MỪNG GIẢI THƯỞNG GREEN-GARNER

Bà Robinson chúc mừng Phó Chủ tịch Michael O'Neill đã được trao Giải thưởng Green-Garner năm 2023 của Hội đồng Hệ thống trường Great City, vinh dự cao nhất quốc gia về lãnh đạo giáo dục đô thị. Giải thưởng danh giá này được Hội đồng trao tặng hàng năm để tưởng nhớ Richard R. Green, hiệu trưởng người Mỹ gốc Phi đầu tiên của hệ thống trường học Thành phố New York và Edward Garner, người từng phục vụ trong hội đồng nhà trường Denver. Giải thưởng này công nhận, trong nhiều năm luân phiên, một tổng giám đốc học khu và thành viên hội đồng nhà trường xuất sắc từ 78 hệ thống trường công lập đô thị lớn nhất cả nước. Ông O'Neill nằm trong số năm thành viên hội đồng nhà trường từ các khu học chánh ở các thành phố lớn được chọn vào vòng chung kết. Người chiến thắng được lựa chọn bởi một ủy ban độc lập. Ông O'Neill là học sinh tốt nghiệp BPS và là thành viên 15 năm của Ủy ban này. Bà Robinson khen ngợi ông O'Neill vì đã là người tiên phong vì học sinh BPS, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục đặc biệt, thực phẩm và dinh dưỡng cũng như hỗ trợ thanh thiếu niên mất phương hướng học tập. Ông cũng mang lại cho khu học chánh sự ổn định cần thiết trong nhiều lần chuyên tiếp lãnh đạo ở cấp thành phố và cấp khu học chánh. Với tư cách là người nhận Giải thưởng Green-Garner năm 2023, công ty xuất bản Scholastic sẽ trao cho ông O'Neill một học bổng đại học trị giá 10.000 USD để trao cho một học sinh BPS.

Tổng giám đốc học khu chúc mừng ông O'Neill đã nhận được giải thưởng, cho rằng sự công nhận này rất xứng đáng. Sau đó bà giới thiệu một đoạn video ngắn. Các thành viên Ủy ban đã gửi lời chúc mừng tới ông. Ông O'Neill cảm ơn Thị trưởng Wu vì sự lãnh đạo và hỗ trợ của bà, đồng thời lưu ý rằng ông đã phục vụ dưới quyền bốn thị trưởng khác nhau, tất cả đều cam kết sâu sắc với giáo dục. Ông cho biết ông được khuyến khích bởi sự lãnh đạo của Chủ tịch Robinson và Tổng giám đốc học khu Skipper. Ông nói về cách các thành viên Ủy ban học hỏi lẫn nhau qua việc chia sẻ các lĩnh vực chuyên môn khác nhau của họ. Ông cảm ơn các nhân viên của Ủy ban học chánh và nhân viên khu học chánh vì sự hỗ trợ của họ.

Cuộc họp kết hợp của Ủy ban học chánh Boston

Bruce C. Bolling Municipal Building
2300 Washington Street
Phòng Ủy ban học chánh
Roxbury, MA 02119

Ngày 01/11/ 2023

MỤC HÀNH ĐỘNG

Đã phê duyệt - Ủy ban đã phê duyệt với sự đồng thuận nhất trí với tổng khoản tài trợ được phê duyệt trị giá \$3,205,595.38.

BÁO CÁO

Cập nhật hàng năm về Đa dạng lực lượng lao động và tuyển dụng của Văn phòng Nguồn nhân lực, Văn phòng Tuyển dụng, bồi dưỡng và đa dạng - Giám đốc Nguồn nhân lực Francesse Canty và Quyền Giám đốc điều hành các Chương trình giữ chân, bồi dưỡng và đa dạng Rashaun Martin đã trình bày bản cập nhật hàng năm về tuyển dụng của khu học chánh tập trung vào sự đa dạng của lực lượng lao động. Phần lớn trong số hơn 11.000 nhân viên BPS, tương đương 56%, là người da màu.

Bài trình bày tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Sự gia tăng số lượng lãnh đạo trường học là người da màu;
- Tỷ lệ luân chuyển lãnh đạo trường học thấp nhất trong những năm gần đây;
- Sự gia tăng liên tục về số lượng các nhà giáo dục da màu ở Garrity;
- Sự đa dạng ngôn ngữ ngày càng tăng giữa các nhà giáo dục Garrity và nỗ lực của khu học chánh nhằm thu thập dữ liệu đó;
- Tỷ lệ chỗ trống ở các vị trí công việc giám trong năm học 2023-2024;
- Và những thành công trong công tác tuyển dụng, bồi dưỡng đang diễn ra của khu học chánh.

Bà Polanco Garcia hỏi rằng khu học chánh đang nỗ lực như thế nào để tăng số lượng nhà giáo dục song ngữ. Ông Martin cho biết BPS đang hợp tác với các tổ chức đối tác như Latinos for Education để tuyển dụng từ cộng đồng Latinh. Tổng giám đốc học khu cho biết Giám đốc điều hành về Phát triển lãnh đạo Monica Hall đang nỗ lực mang lại sự đa dạng hơn cho lộ trình phát triển khả năng lãnh đạo của khu học chánh. Bà Canty làm rõ với bà Polanco Garcia rằng BPS đang cung cấp cả tiền thưởng giới thiệu và tiền thưởng giữ chân để thu hút và giữ chân các chuyên gia Phân tích hành vi ứng dụng (ABA).

Bà Lima Barbosa nói về tầm quan trọng của đa ngôn ngữ. Bà hỏi liệu BPS có đang hợp tác với thành phố để giải quyết các vấn đề như chi phí nhà ở và phương tiện đi lại cao hay không, những vấn đề này có thể là rào cản đối với việc tuyển dụng và giữ chân. Bà Canty xác nhận rằng những cuộc trò chuyện đó đang diễn ra. Ông Martin đề nghị chia sẻ lịch các sự kiện tuyển dụng. Bà Lima Barbosa đề nghị BPS hợp tác giữa các phòng ban về nhiều cơ hội việc làm của khu học chánh.

Cuộc họp kết hợp của Ủy ban học chánh Boston

Bruce C. Bolling Municipal Building
2300 Washington Street
Phòng Ủy ban học chánh
Roxbury, MA 02119

Ngày 01/11/ 2023

Ông Mehta yêu cầu thêm thông tin về kế hoạch tuyển dụng các nhà giáo dục Latinh của khu học chánh. Ông Martin nói về sự phát triển của kế hoạch nhóm tuyển dụng đa dạng của BPS và quan hệ đối tác với các Hispanic-Serving Institutions.

Ông O'Neill hỏi liệu nhóm tuyển dụng của BPS có đang làm việc với các trường giáo dục trong khu vực hay không. Ông Martin khẳng định BPS có nhiều đối tác trực tiếp, bao gồm Northeastern University, Boston College và Simmons University, cũng như đang đàm phán với Cambridge College. Ông O'Neill đã yêu cầu các xu hướng dữ liệu về việc từ chức, không gia hạn và nghỉ hưu theo các nhóm nhỏ mà những người thuyết trình đã đồng ý cung cấp. Ông O'Neill đề nghị BPS tìm hiểu việc tuyển dụng từ các khu học chánh khác, nơi nhân viên có thể bị sa thải do hết các vị trí do ESSER tài trợ.

Bà Canty nói rằng nhóm của bà đang tìm hiểu điều đó như một cơ hội khả thi để phát triển.

Bà Canty xác nhận với ông O'Neill cho biết BPS hiện có 160 vị trí giảng dạy còn trống mà trường đang nỗ lực lấp đầy. Hầu hết các vị trí còn trống tiếp tục nằm trong những lĩnh vực khó tuyển người, chẳng hạn như STEM và ESL. Bà cho biết một số trường có mật độ tuyển dụng cao hơn, chẳng hạn như Madison Park Technical Vocational High School vì khó xin được giấy phép CTE. Ông O'Neill đề nghị nhóm tuyển dụng liên hệ với các thành viên trong ngành đã nghỉ hưu để xem xét việc giảng dạy.

Ông O'Neill đã nói về tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả công việc, theo ông, đây là yếu tố then chốt của việc giữ chân nhân viên. Ông yêu cầu dữ liệu về đánh giá hiệu quả công việc theo loại công việc, bao gồm số lượng giáo viên, lãnh đạo trường học và nhân viên khu học chánh nhận được đánh giá đúng hạn. Bà Canty cho biết bà sẽ theo dõi thông tin. Ông Martin cho biết chương trình hỗ trợ nhà giáo dục, sự hợp tác giữa nhóm quản lý hiệu quả công việc và Liên đoàn giáo viên Boston, cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho các nhà giáo dục để nâng cao trình độ của họ.

Bà Robinson đề nghị nhóm tuyển dụng các giáo sư trợ giảng đại học để làm việc bán thời gian tại BPS, điều mà bà Canty cho rằng đây là một ý tưởng đáng để khám phá. Bà Robinson đề nghị tuyển dụng ở phạm vi quốc tế. Bà Canty nói rằng điều đó liên quan đến việc cân nhắc về mặt pháp lý nhưng những cuộc trò chuyện đó vẫn đang diễn ra. Bà Robinson lưu ý rằng Garrity Order hiện đã gần 50 tuổi và không phản ánh dân số BPS hiện tại, bao gồm 17.000 Học sinh Anh ngữ, chiếm 31% tổng số học sinh của khu học chánh. Bà bày tỏ sự cấp bách của việc phải thuê thêm giáo viên song ngữ. Tổng giám đốc học khu cho biết BPS đã đặt ra mục tiêu tuyển dụng ở mỗi trường và cho lãnh đạo nhà trường có linh hoạt để đảm bảo sự đa dạng của nhân viên.

Tổng giám đốc học khu xác nhận với bà Robinson rằng BPS cung cấp một chương trình định hướng cho ABA, đồng thời nói thêm rằng có sự cạnh tranh rất lớn trong lĩnh vực này với khu vực tư nhân. Bà cho rằng BPS phải làm việc một cách sáng tạo để cung cấp các chương trình đào tạo và chứng nhận của riêng mình.

Ông O'Neill yêu cầu cập nhật về Học bổng George Cox. Ông Martin cho biết BPS hiện có bốn Học bổng Cox.

Cuộc họp kết hợp của Ủy ban học chánh Boston

Bruce C. Bolling Municipal Building
2300 Washington Street
Phòng Ủy ban học chánh
Roxbury, MA 02119

Ngày 01/11/ 2023

Bà Robinson hỏi BPS đang hợp tác với các trường cao đẳng giáo dục như thế nào để chuẩn bị các giáo viên đầy tham vọng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại của khu học chánh. Ông Martin cho biết BPS đang đàm phán với các đối tác chuẩn bị giáo dục về chương trình đào tạo và đang tìm cách tăng cường nhân sự cho các chương trình lộ trình.

BÌNH LUẬN CÔNG KHAI VỀ CÁC BÁO CÁO

Không có.

CÔNG VIỆC MỚI

Không có.

NGỪNG CUỘC HỌP

Đã phê duyệt - Vào khoảng 8:26 tối, Ủy ban đã thông qua đề nghị kết thúc buổi họp thân mật khi có sự đồng ý toàn thể.

Chứng thực:



Elizabeth Sullivan
Thư ký Ban chấp hành